

Số: 174 /BC-UBND

Kiên Giang, ngày 31 tháng 5 năm 2022

**HỎA TỐC**

**BÁO CÁO**

**Giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ Tư,  
Kỳ họp thường lệ giữa cuối năm 2021 của HĐND tỉnh khóa X**

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh

Căn cứ Công văn số 01/HĐND-VP ngày 06/01/2022 của Thường trực HĐND tỉnh về việc xem xét, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ Tư (*kỳ họp thường lệ cuối năm 2021, HĐND tỉnh khóa X*). Các ý kiến cử tri phản ánh, UBND tỉnh đã giao cho các sở, ngành và địa phương giải quyết, kết quả như sau:

**I. LĨNH VỰC KINH TẾ**

**1. Về giao thông - thủy lợi**

*a) Cử tri huyện An Minh kiến nghị:*

(1) UBND tỉnh có kế hoạch nâng cấp, sửa chữa tuyến đường Tỉnh lộ 967 (đoạn từ Kênh 25, xã Đông Hưng B đến khu phố II, thị trấn Thứ Mười Một, khoản 10 km).

Hàng năm, Sở Giao thông vận tải **đều bố trí kinh phí sự nghiệp kinh tế giao thông để duy tu, sửa chữa** từng đoạn mặt đường, cán nâng dốc cầu, **đảm bảo giao thông trên tuyến.**

(2) Sớm đầu tư nâng cấp tuyến lộ Kênh Chổng Mỹ (từ ấp Thuồng Luồng xã Đông Hưng A đến Tiểu Dừa xã Vân Khánh Tây).

Căn cứ Quyết định số 2784/QĐ-UBND<sup>1</sup>, đối với tuyến ĐT.964 (kênh Chổng Mỹ) dài 45 km, điểm đầu giao với đường bộ ven biển (huyện An Biên), điểm cuối xã Vân Khánh Tây huyện An Minh (giáp tỉnh Cà Mau); tuyến khi hình thành sẽ kết nối các xã phía Tây Bắc huyện An Biên và An Minh nói riêng, tỉnh Kiên Giang và Cà Mau nói chung; rút ngắn khoảng cách đi lại. Quy hoạch tuyến đạt tiêu chuẩn đường cấp VI đồng bằng, mặt rộng 3,5m, nền 6,5m. Hiện nay tuyến đã được đầu tư đoạn từ Thứ Nhứt (xã Tây Yên A, huyện An Biên) đến ĐT.968 (đường Chín Rươi - Xẻo Nhàu) khoảng 25km; **đoạn còn lại theo đề xuất của huyện, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Giao thông vận tải nghiên cứu đề xuất chủ trương đầu tư dự án khi nguồn lực cho phép.**

<sup>1</sup> Theo Quyết định số 2784/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Kiên Giang, giai đoạn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

b) *Cử tri huyện Gò Quao kiến nghị:* (1) Tỉnh sớm thi công cầu qua sông Cái Lớn (Vĩnh Thắng - Vĩnh Phước B); (2) Xem xét mở rộng Tỉnh lộ 962 (đoạn từ Kênh 3 đến Cầu Đỏ); (3) Khảo sát nâng cấp tỉnh lộ Long Thạnh - Thới Quản.

Về kiến nghị: (1) Tỉnh sớm thi công cầu qua sông Cái Lớn (Vĩnh Thắng - Vĩnh Phước B); (3) Khảo sát nâng cấp tỉnh lộ Long Thạnh - Thới Quản: Sở Giao thông vận tải đã có Công văn số 343/SGTVT-KHTC ngày 28/3/2022 gửi UBND huyện Gò Quao về xác nhận thông tin chính xác vị trí, tên cầu, tên đường hiện trạng và theo quy hoạch; đồng thời xác nhận tuyến tỉnh lộ Long Thạnh - Thới Quản theo phản ánh của cử tri là tuyến nào? **Tuy nhiên đến nay Sở Giao thông vận tải chưa nhận được ý kiến phản hồi của UBND huyện Gò Quao.**

Về kiến nghị: (2) Xem xét mở rộng Tỉnh lộ 962 (đoạn từ Kênh 3 đến Cầu Đỏ): Tuyến đường, tỉnh 962 (Lộ Quẹo - Gò Quao - Vĩnh Phước - Tỉnh Tuy), hàng năm Sở Giao thông vận tải bố trí kinh phí sự nghiệp kinh tế giao thông để duy tu, sửa chữa từng đoạn mặt đường, cán nâng dốc cầu và xử lý sạt lở nền đường; **đã cải tạo, nâng cấp được 11/21 km, hiện nay giao thông trên tuyến vẫn đảm bảo.**

## 2. Về điện, nước sạch, môi trường

a) *Cử tri huyện Hòn Đất kiến nghị Sở Công Thương xem xét sớm triển khai kéo điện sinh hoạt cho người dân:*

(1) Kênh 9 đoạn từ xã Linh Huỳnh đến giáp xã Thổ Sơn; (2) Tổ 13, ấp Kiên Hảo, xã Mỹ Hiệp Sơn (đoạn Kênh 9 giáp với xã Mỹ Phước khoảng 1.500 mét); (3) Tuyến Kênh 16, ấp Sơn Lập, xã Nam Thái Sơn; (4) Ở 02 vùng lợm Rạch Thông Vàm và Rạch Phóc thuộc ấp Kinh Mới, xã Sơn Bình.

**Đến nay, đã có 3 tuyến được Công ty Điện lực Kiên Giang đầu tư và dự kiến đưa vào sử dụng trong năm 2022; 2 tuyến còn lại đã được Bộ Công Thương đưa vào danh mục thuộc Chương trình đầu tư công “Cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo giai đoạn 2021 – 2025. Trong đó:**

(i) Khu vực Rạch Phóc, ấp Kinh Mới, xã Sơn Bình thuộc công trình xóa lợm bằng nguồn vốn ứng của UBND tỉnh đã được **Công ty Điện lực Kiên Giang triển khai thi công hoàn thành và đưa vào sử dụng** đầu năm 2022.

(ii) Khu vực Kênh 16, xã Nam Thái Sơn; Rạch Thông Vàm, xã Bình Sơn: Công ty Điện lực Kiên Giang triển khai bằng nguồn vốn đầu tư xây dựng tiết kiệm được của ngành điện, **đang tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu** và sẽ triển khai thi công, **dự kiến hoàn thành đưa vào đóng điện vận hành trong năm 2022.**

(iii) Các tuyến còn lại: Khu vực kinh 9 đoạn Linh Huỳnh đến giáp xã Thổ Sơn; tổ 13 ấp Kiên Hảo, xã Mỹ Hiệp Sơn (kinh 9 giáp Mỹ Phước): Các hạng mục cấp điện này đã được đưa vào danh mục cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo theo Quyết định số 2081/QĐ-TTg (nay là Quyết định số 1740/QĐ-TTg). Hiện nay, **Bộ Công Thương đã trình Chính phủ đưa vào Chương trình đầu tư công**

**giai đoạn 2021-2025, UBND tỉnh sẽ triển khai khi Chương trình được phê duyệt.**

**b) Cử tri huyện Giang Thành kiến nghị:** Tỉnh sớm kêu gọi nhà đầu tư triển khai thi công nhà máy xử lý rác thải trên địa bàn huyện.

UBND tỉnh ban hành Quyết định<sup>2</sup> phê duyệt các dự án kêu gọi đầu tư, trong đó có Dự án Nhà máy xử lý rác thải và sản xuất sản phẩm năng lượng tái tạo từ rác tại ấp Trà Phô, xã Phú Mỹ, huyện Giang Thành. **Theo đó**, Công ty TNHH Bất động sản Tâm Hằng đã đăng ký và được UBND tỉnh Quyết định chủ trương đầu tư số 522/QĐ-UBND ngày 03/3/2020 thực hiện dự án Nhà máy xử lý rác thải và sản xuất sản phẩm năng lượng tái tạo từ rác với diện tích 16,512ha, công suất thiết kế 100 tấn/ngày, tổng vốn đầu tư 320 tỷ đồng, tiến độ đưa dự án đi vào hoạt động là quý 4 năm 2020. Tuy nhiên, đến nay, dự án chưa khởi công xây dựng và đã trễ tiến độ tại Quyết định chủ trương đầu tư là 15 tháng.

Qua quá trình kiểm tra thực tế dự án thì việc chậm trễ thực hiện dự án có liên quan đến việc giảm diện tích sử dụng đất từ 16,512 ha xuống còn 14,76 ha theo Kế hoạch sử dụng đất của UBND huyện Giang Thành, dẫn tới việc công ty phải điều chỉnh các thủ tục có liên quan, trình cấp có thẩm quyền Quyết định phê duyệt điều chỉnh QHCT 1/500; Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án...

Ngày 02/6/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1329/QĐ-UBND về việc cho Công ty TNHH Bất động sản Tâm Hằng thuê đất thực hiện dự án trên và ngày 10/9/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2182/QĐ-UBND về giá cụ thể làm căn cứ tính tiền sử dụng đất và tiền thuê đất đối với dự án. **Hiện nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đang thẩm định thủ tục cho thuê đất để thực hiện dự án.**

Do chưa ký hợp đồng thuê đất, chưa cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng; tổ chức giao đất trên thực địa nên công ty chưa có đầy đủ pháp lý để khởi công đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý rác theo đúng tiến độ của Quyết định chủ trương đầu tư. Sở Kế hoạch và Đầu tư đã báo cáo<sup>3</sup>, UBND tỉnh sẽ phê duyệt chủ trương và chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ giám sát chặt chẽ tiến độ thực hiện dự án để sớm đưa dự án vào khai thác hoạt động.

**c) Cử tri huyện Châu Thành kiến nghị:** (1) Tỉnh khảo sát kéo nước sinh hoạt cho người dân Tổ 11, ấp Hòa Thuận, xã Vĩnh Hòa Hiệp. (2) Xây dựng trạm cung cấp nước sinh hoạt cho người dân thuộc ấp Tân Điền và ấp Tân Tiến, xã Giục Trượng. (3) Kéo nước sinh hoạt cho người dân đang sinh sống trên kênh Cái Sắn

<sup>2</sup> Quyết định số 2326/QĐ-UBND ngày 11/10/2019 của UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh danh mục dự án kêu gọi đầu tư năm 2019, giai đoạn 2018-2020 tại Quyết định số 1019/QĐ-UBND ngày 03/5/2019 của UBND tỉnh KG.

<sup>3</sup> Báo cáo số 38/BC-SKHĐT ngày 01/3/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư

thuộc ấp Hòa Phú và ấp Hòa Bình, xã Mong Thọ. (4) Kéo nước sinh hoạt cho người dân đang sinh sống Tổ 3 đến Tổ 7, khu phố Minh Lạc, thị trấn Minh Lương.

- Về nội dung: (1) khảo sát kéo nước sinh hoạt cho người dân tổ 11, ấp Hòa Thuận, xã Vĩnh Hòa Hiệp; (4) Kéo nước sinh hoạt cho người dân đang sinh sống Tổ 3 đến Tổ 7, khu phố Minh Lạc, thị trấn Minh Lương.

Trạm cấp nước xã Vĩnh Hòa Hiệp được đầu tư xây dựng năm 2017 trên địa bàn ấp Hòa Thuận, hiện phục vụ cho 931 hộ dân trên địa bàn các ấp Hòa Thuận, xã Vĩnh Hòa Hiệp; một phần ấp Minh Phú và Minh Lạc của thị trấn Minh Lương; KDC Hòa Thuận với tổng chiều dài khoảng 7km. Qua khảo sát theo kiến nghị của cử tri vị trí từ đường ống hiện hữu của nhà máy đến tổ 11 ấp Hòa Thuận khoảng 1km; từ tổ 3 đến tổ 7 khoảng 2km. **Hiện nay công suất phục vụ của Trạm cấp nước đã vượt so với công suất thiết kế**, vì vậy khi kéo dài tuyến ống sẽ không đảm bảo áp lực tại các vị trí cuối tuyến. **Trong năm 2022**, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn **sẽ cân đối nguồn đầu tư xây dựng mới 1 cụm lọc 20m<sup>3</sup>/h để tăng công suất của nhà máy**, đảm bảo mở rộng tuyến ống tại các khu vực trên địa bàn.

- Về nội dung (2) Xây dựng trạm cung cấp nước sinh hoạt cho người dân thuộc ấp Tân Điền và ấp Tân Tiến, xã Giục Tượng.

Trạm cấp nước Giục Tượng xây dựng năm 2009, được nâng cấp mở rộng năm 2017 cấp nước phục vụ 746 hộ trên địa bàn các ấp Tân Hưng, Tân Lợi, Tân Tiến, Tân Phước và một phần ấp Phước Tân của xã Mong Thọ B với chiều dài tuyến ống khoảng 16km. Hiện nay kiến nghị của người dân trong việc mở rộng tuyến để sử dụng nước sạch trên địa bàn rất lớn, các vị trí tuyến ống cuối tuyến Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn đang quản lý chủ yếu là ống PVC D60 vì vậy nếu kéo dài để phục vụ cho người dân tại các khu vực chưa có tuyến ống đi qua thì sẽ **không đảm bảo áp lực cuối tuyến**. Trước mắt, **trong năm 2022 Trung tâm cân đối nguồn vốn của đơn vị triển khai mở rộng khoảng 3km về khu vực ấp Tân Tiến và Tân Điền để đáp ứng một phần** nhu cầu sử dụng nước của người dân trên địa bàn 02 ấp Tân Tiến và Tân Điền.

- Về nội dung (3) Kéo nước sinh hoạt cho người dân đang sinh sống trên kênh Cái Sắn thuộc ấp Hòa Phú và ấp Hòa Bình, xã Mong Thọ.

Khu vực xã Mong Thọ hiện nay Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn đang quản lý, vận hành 01 Trạm cấp nước trên địa bàn ấp Hòa An với công suất 20m<sup>3</sup>/h phục vụ cho 323 hộ, chiều dài tuyến ống khoảng 5km. Hiện nay công suất của Trạm cấp nước chỉ đảm bảo cung cấp cho các hộ dân trên địa bàn ấp Hòa An. Để đáp ứng nhu cầu của người dân trong việc sử dụng nước sinh hoạt trên địa bàn các ấp khác, **Sở Nông nghiệp và PTNT sẽ trình UBND tỉnh xem xét bố trí bổ sung kinh phí giai đoạn 2021 - 2025 để nâng cấp, mở rộng Trạm cấp nước để tăng công suất, đáp ứng nhu cầu của người trên địa bàn xã**.

## II. LĨNH VỰC VĂN HÓA - XÃ HỘI

**1. Cử tri huyện Kiên Lương tiếp tục kiến nghị:** Tỉnh xem xét hỗ trợ bảo hiểm y tế và BHXH cho cán bộ không chuyên trách cấp xã, vì hiện nay cán bộ không chuyên trách cấp xã không được hỗ trợ bảo y tế, BHXH, nhưng theo khoản 7, Điều 2 của Nghị định 34/2019/NĐ-CP, ngày 24/4/2019 sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, Tổ nhân phố, thì chế độ bảo hiểm xã hội đối với “*Những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc*”.

Đối với người hoạt động không chuyên trách và người trực tiếp tham gia công việc ở ấp, khu phố, hiện nay Sở Nội vụ đã lập hồ sơ đề nghị xây dựng nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện và BHYT theo hộ gia đình cho người hoạt động không chuyên trách và người trực tiếp tham gia công việc ở ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh.

**2. Cử tri huyện Gò Quao kiến nghị:** Tỉnh có chính sách hỗ trợ cho thân nhân của Bà mẹ Việt Nam anh hùng (đã mất) có hoàn cảnh khó khăn.

Chính sách của Nhà nước quy định về ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng thực hiện theo quy định tại Điều 19 Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14 ngày 09/12/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Điều 31 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ:

\* Đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng còn sống:

- Người phục vụ Bà mẹ được hưởng trợ cấp người phục vụ 1.624.000 đồng/tháng.

- Khi bà mẹ từ trần người lo mai táng được hưởng 3 tháng trợ cấp, phụ cấp hàng tháng hiện hưởng khi Bà mẹ Việt Nam anh hùng còn sống và trợ cấp mai táng phí theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội.

\* Trường hợp Bà mẹ Việt Nam anh hùng được truy tặng: Đại diện thân nhân xác lập hồ sơ được hưởng trợ cấp một lần bằng 20 lần mức chuẩn (mức chuẩn là 1.624.000đồng).

Hiện nay Nhà nước chưa quy định chế độ chính sách đối với thân nhân (người thờ cúng) của Bà mẹ Việt Nam anh hùng đã mất.

Vào dịp lễ, Tết Nguyên đán tỉnh có tặng quà cho gia đình Bà mẹ Việt Nam anh hùng đã từ trần.

*Đối với thân nhân (người thờ cúng) Bà mẹ Việt Nam anh hùng đã mất, có hoàn cảnh khó khăn, do chính quyền địa phương xem xét.*

## III. QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VÀ AN NINH TRẬT TỰ



**1. Cử tri huyện Giồng Riềng kiến nghị:** Tỉnh xem xét tăng thêm 01 biên chế cho Hội Người cao tuổi cấp huyện (từ 02 lên 03 biên chế).

Số lượng biên chế Hội có tính chất đặc thù đã được Bộ Nội vụ thẩm định và UBND tỉnh giao ổn định từ năm 2014. *Căn cứ Kết luận số 102-KL/TW* ngày 22/9/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về hội quần chúng trong tình hình mới có nêu rõ: “...Đối với các Hội đã được giao biên chế, kinh phí hoạt động giữ ổn định đến năm 2016; từ năm 2017 đến năm 2020 từng bước thực hiện khoán kinh phí hoạt động cho Hội theo lộ trình phù hợp.” **Do đó việc đề nghị tăng biên chế Hội có tính chất đặc thù là không thực hiện được.**

**Cử tri huyện U Minh Thượng kiến nghị:** UBND tỉnh xem xét điều chỉnh lại một số nội dung của Quyết định số 11/2021/QĐ-UBND, ngày 16/8/2021 của UBND tỉnh Kiên Giang, về “*Quy định điều kiện tách thửa, hợp thửa và diện tích tối thiểu được tách thửa, đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang*” cho phù hợp để Nhân dân thuận tiện trong việc chia tách đất. Trong thực tế, ở nông thôn, một số loại đất trong nhóm đất nông nghiệp không được quy hoạch đất ở, khi người dân muốn mua một nền nhà mà diện tích dưới 1.000 m<sup>2</sup> thì không được tách thửa để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Điều này gây khó khăn trong Nhân dân vì cất nhà trên đất không có chủ quyền, không có giá trị pháp lý, rất dễ xảy ra tranh chấp về sau.

Tại Quyết định số 11/2021/QĐ-UBND quy định điều kiện tách thửa, hợp thửa và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, có nội như sau: (1) Đối với đất ở tại nông thôn: diện tích tối thiểu là 45 m<sup>2</sup>, trong đó chiều rộng mặt tiền thửa đất và chiều dài các cạnh tiếp giáp cạnh mặt tiền của thửa đất không được **nhỏ hơn 4m**. (2) Đối với nhóm đất nông nghiệp (*không phân biệt quy hoạch đất nông nghiệp hay quy hoạch đất ở*) tại khu vực nông thôn: Đất trồng cây hàng năm (*đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm khác*): **2.000 m<sup>2</sup>**. Đất trồng cây lâu năm, đất nông nghiệp khác: **1.000 m<sup>2</sup>**

Việc cử tri cho rằng quy định diện tích tối thiểu tách thửa đất nông nghiệp như nêu trên, khi người dân muốn mua một nền nhà mà diện tích dưới 1.000 m<sup>2</sup> thì không được tách thửa để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Điều này gây khó khăn trong Nhân dân vì cất nhà trên đất không có chủ quyền, không có giá trị pháp lý, rất dễ xảy ra tranh chấp về sau. **Việc kiến nghị xây dựng nhà trên đất nông nghiệp là không phù hợp với quy định của pháp luật** (sử dụng sai mục đích). **Do đó, UBND tỉnh quy định diện tích tối thiểu đất nông nghiệp như nêu trên là nhằm hạn chế việc sử dụng đất sai mục đích**, xây dựng nhà trái phép trên đất nông nghiệp, gây khó khăn cho công tác quản lý nhà nước về đất đai, quy hoạch,... **Đồng thời đảm bảo mục tiêu cho phù hợp với định hướng tích tụ, tập trung ruộng đất, mở rộng hạn điền cho sản xuất nông nghiệp quy mô lớn nhằm phát triển nền nông nghiệp bền vững**, đồng thời tránh tình trạng sản xuất nhỏ

lẻ, manh mún, đảm bảo hài hòa lợi ích của người dân và công tác quản lý nhà nước về đất đai, quy hoạch,...

Trường hợp có khó khăn về nhà ở, đất ở (không có đất ở) thì từng trường hợp cụ thể, người dân có kiến nghị đến UBND huyện U Minh Thượng để xem xét giải quyết các chính sách về nhà ở, đất ở theo quy định của pháp luật.

Trường hợp người dân có nhu cầu xây dựng nhà ở thì người dân phải thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở theo quy định (*diện tích tối thiểu đất ở như nêu trên là 45 m<sup>2</sup>*).

***Như vậy theo các nội dung nêu trên, việc cử tri kiến nghị xem xét điều chỉnh lại một số nội dung Quyết định số 11/2021/QĐ-UBND là chưa có cơ sở để được xem xét.***

**2. Cử tri huyện Giang Thành kiến nghị:** Các ngành chức năng sớm có cơ chế đặc thù trong thu hút đầu tư phát triển kinh tế huyện, đặc biệt sớm đầu tư phát triển Khu kinh tế biên mậu Cửa khẩu Quốc gia Giang Thành.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Kiên Giang chỉ có Khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên, chưa thành lập khu kinh tế biên mậu Cửa khẩu Quốc gia Giang Thành. Đồng thời tỉnh chưa có cơ chế đặc thù trong thu hút đầu tư phát triển kinh tế huyện, nên chỉ áp dụng chính sách thu hút đầu tư theo quy định Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020, Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư, Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

Trên đây là báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ Tư, Kỳ họp thường lệ cuối năm 2021 của HĐND tỉnh khóa X. *Tha*

**Nơi nhận:**

- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Văn phòng ĐDBQH& HĐND tỉnh;
- Các Sở, ngành cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- LĐVP; CVNC;
- Lưu: VT, phmanh "HT".

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thanh Nhân**

**NỘI DUNG****Kiến nghị không thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh**  
\*\*\***I. LĨNH VỰC KINH TẾ****1. Về giao thông - thủy lợi**

**\* Cử tri xã Phong Đông, huyện Vĩnh Thuận kiến nghị:** Tỉnh tiếp tục đầu tư xây dựng công trình tuyến đê bao quốc phòng ấp Cái Chanh, vì hiện nay đang đầu tư dang dở.

Công trình tuyến đê bao quốc phòng được đầu tư theo Quyết định số 2313/QĐ-UBND ngày 18/10/2016 của UBND huyện Vĩnh Thuận do Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện Vĩnh Thuận làm chủ đầu tư. Chiều dài tuyến đê bao 3.950m, rộng 6m, cao độ đê +2.0m. Được khởi công xây dựng từ tháng 01 năm 2017. Tuy nhiên, đến đầu tháng 6 năm 2021 đơn vị thi công là Công ty TNHH một thành viên Quế Thụ xin ngừng thi công vì không đủ năng lực để tiếp tục thi công.

Do đó, để tiếp tục thi công tuyến đê bao quốc phòng phục vụ sản xuất và giao thông như kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo UBND huyện Vĩnh Thuận khẩn trương triển khai các biện pháp để tiếp tục thi công công trình nêu trên và xem xét giải quyết và trả lời cho cử tri.